



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตตลิ่งชัน



25-1-66 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
มอบหมายให้นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เขต เป็นประธานการประชุมศป.ปส. เขตตลิ่งชัน เพื่อหารือ
การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE พร้อมติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่
เขตตลิ่งชัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน



25-1-66 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
มอบหมายให้นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาคนเมือง
ประจำเขตตลิ่งชัน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการดี โดยกำหนดให้
สำนักงานเขตจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต และแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขต



วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน นายสายชล จังสมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายนางวันเพ็ญ แซ่มลือนาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกองทุนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ม.7 ฉิมพลี-ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ ประจำปี 2565



วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน



13-3-66 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 3/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆของ กรุงเทพมหานคร นโยบายการดำเนินการรักษาความมั่นคงและปลอดภัย ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยมี นายสมพร มีหาดทราย นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมผู้บริหาร และกรรมการชุมชน



17-3-66 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขต มอบหมายให้นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ กำกับติดตาม และประเมินผล แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมคณะผู้บริหารเขต และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขต



29-3-66 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
มอบหมายให้นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตตลิ่งชัน เพื่อติดตาม
งานด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการบำบัดผู้เสพยา
เสพติด และด้านการป้องกันยาเสพติด พร้อมติดตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์การดำเนินงาน to be number one



วันที่ 6 เมษายน 2566 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการ
เขตตลิ่งชัน มอบหมายให้นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้
อำนวยการเขตตลิ่งชัน และนางวันเพ็ญ แซ่มลือนาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้า
หน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566